
 

 

 

 

     
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 

    
  วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  26 ปีที่  2 ครั้งที่  23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายพิเชษฐ์   
เชื้ อ เมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ ง  และนายภราดร ปริศนานันทกุล  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม  
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบ 
องค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
 

   (1) กระทู้ถาม 
1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

1.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย โดย นายเซีย  
จำปาทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบญัชรีายชื่อ พรรคประชาชน ถาม นายกรัฐมนตรี 
    เรื่องสถานการณ์การจ้างงานภายในประเทศเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในความสนใจ
ของพี่น้องประชาชน ซึ่งมีผลกระทบกับพ่ีน้องประชาชนและผู้ใช้แรงงานจำนวนมากและเป็นเรื่องสำคัญ
จำเป็นเร่งด่วนต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยกำลังมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ข้อมูล
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในปี 2567 มีโรงงานปิดกิจการไปกว่า 1,200 แห่ง มีผู้ถูกเลิกจ้างมากกว่า 
35,000 คน มีมูลค่าความเสียหายกว่า 48,000 ล้านบาท การถูกเลิกจ้าง ไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม ผู้ที่ถูก
เลิกจ้างมักได้รับผลกระทบเพราะทุกคนมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เมื่อขาดรายได้จึงเดือนร้อนมาก  
บางคนที่ถูกเลิกจ้างตอนอายุมากจึงทำให้หางานใหม่ลำบาก ทั้งนี้ การเลิกจ้างนั้น นายจ้างจะต้องเป็น 
ผู้จ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ถูกเลิกจ้าง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานระบุว่า หากนายจ้างจะเลิกจ้างต้อง
จ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายให้แก่ลูกจ้าง เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ลูกจ้างควรได้รับ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ
นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไม่ยอมจ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายให้แก่ลูกจ้าง และ
สิ่งที่สำคัญคือกระทรวงแรงงานไม่สามารถบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินให้ลูกจ้างได้ ซึ่งปัญหานี้มีมากขึ้น  
เรื่อย ๆ หากลูกจ้างต้องการได้รับสิทธิหรือเงินชดเชย นายจ้างให้ผู้ถูกเลิกจ้างไปฟ้องร้องเพ่ือเรียก
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ค่าเสียหาย ค่าชดเชยด้วยตนเอง จึงขอสอบถามรัฐบาลว่า  จะดำเนินการให้นายจ้างปฏิบัติตามคำสั่ง
พนักงานตรวจแรงงานนำเงินมาจ่ายให้ลูกจ้างจำนวน 40,000 กว่าคนได้อย่างไร และรัฐบาลจะมี
มาตรการป้องกันการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายเงินค่าชดเชยที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร ทั้งนี้  ในเอกสารขอ
อนุมัติงบกลางเพ่ือเยียวยาผู้ถูกเลิกจ้างที่กระทรวงแรงงานส่งไปที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
โดยไม่ได้ระบุถึงความจำเป็นเร่งด่วน ท่านตระหนักหรือไม่ว่าลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเดือนร้อนมาก  
และการขออนุมัติงบกลางที่ได้รับปากไว้มีระยะเวลาในการบรรจุเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อไ ร 
อย่างไรและติดขัดปัญหาใด และขอให้ช่วยเร่งดำเนินการเพ่ือช่วยเหลือลูกจ้างต่อไป  
         นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ตอบกระทู้ 
ถามว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินการชดเชยร้อยละ 70  
เรียบร้อยแล้ว อีกส่วนหนึ่งคือส่วนของประกันสังคมซึ่งได้จ่ายร้อยละ 50 ของการชดเชยรายได้  
เป็นการชดเชยเป็นรายกรณี นอกจากนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับ
การฟ้องร้องและจะหารือกับผู้เสียหายและส่วนที่เกี่ยวข้องว่าจะดำเนินการต่อไป ประเด็นที่กระทรวง
แรงงานได้ทำเรื่องถึงคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 โดยได้นำเสนอในสิ่งที่รับปากกับผู้ใช้
แรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว แต่การที่จะไปเร่งรัดอย่างไรนั้นก็กระทำในกรอบหน้าที่ของตนด้วย
การพูดคุยเป็นการภายในซึ่งไม่สามารถที่จะชี้แจงในรายละเอียดได้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่น 
จะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็เป็นเอกสิทธิ์ของกระทรวงต่าง ๆ ที่จะตอบรับ และมีเงื่อนไขของเวลา 
โดยปกติแล้วจะตอบกลับภายในเวลาไม่เกิน 1 เดือน ทั้งนี้ จะได้หารือกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ว่าเรื่องดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างไร การขออนุมัติงบกลางจะต้องนำเรื่องไปปรึกษาคณะกรรมการ
กฤษฎีกาว่าการจะใช้งบกลางมีความเหมาะสมอย่างไร ใช้ได้หรือไม่ ซึ่งจะเร่งนำเรื่องดังกล่าวไปหารือ 
อีกครั้ง  
    อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานได้เร่งดำเนินการในการฟ้องร้องและดำเนินการ
ยึดทรัพย์เพ่ือนำทรัพย์เหล่านั้นมาดำเนนิการเยียวยาให้กับผู้เสียหาย ทั้งนี้ การป้องกันไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์
ล้มละลายหรือการปิดกิจการได้อย่างไร เป็นเรื่องที่ไม่สามารถป้องกันได้ เพราะการทำธุรกิจไม่มีบริษัทใด
ที่ต้องการประกอบธุรกิจแล้วเกิดการขาดทุนหรือกิจการล้มละลาย ทุกคนที่ประกอบธุรกิจล้วนแล้วแต่
ต้องการให้ธุรกจิของตนประสบความสำเรจ็และได้กำไร เพราะฉะนั้น การที่จะต้องปิดกิจการหรือประสบ
ภาวะล้มละลายจึงเป็นเหตุสุดวิสัย จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว แต่สิ่งที่  
ทำได้คือให้กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานตรวจสอบดูแลว่ามีบริษัทใดบ้างที่ไม่สามารถดำเนินกิจการ
ได้และจะมีการปิดกิจการ โดยจะหาวิธเีจรจากับนายจ้างว่าก่อนจะปิดกิจการ ขอให้นายจ้างช่วยดูแลและ
เยียวยาผู้ใช้แรงงาน และจะต้องหาวิธีการสืบทรัพย์ต่อไปว่ามีทรัพย์อะไรที่ยังคงเหลือและนำมาเฉลี่ยเป็น
เงินเยียวยาได้ ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าสิ่งใดที่จะทำเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องแรงงานไดจ้ะทำอย่างเตม็ที่
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1.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทาง 

การแพทย์ความแออัดในโรงพยาบาลของรัฐ และการอคิวนานเพ่ือรอรับการตรวจรักษา โดย  
นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาด ี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื ่อไทย  
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
    ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนแพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์อย่างหนัก เช่น โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ปัจจุบันมีแพทย์เพียง 83 คน แต่มี
ความต้องการแพทย์ในอัตรากำลังคือ 156 คน จะเห็นได้ว่าแพทย์ 1 คนจะต้องดูแลชาวแม่สอดถึง 
2,063 คน ยังไม่รวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ในศูนย์อพยพและผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการเข้ามา
รักษาในโรงพยาบาลแม่สอด และจังหวัดบึงกาฬก็ประสบปัญหาการขาดแคลนแพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง โดยสัดส่วนของแพทย์ 1 คน ต้องดูแลประชากรถึง 6,000 คน ถือว่า 
เป็นงานที่หนักมาก ข้อมูลสถิติพบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนของแพทย์ 1 คน ต่อจำนวนประชากรถึง 
1,680 คน ในขณะที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ระบุสัดส่วนของแพทย์ที่เหมาะสมคือ แพทย์ 1 คน
ต่อประชากร 1,000 คน และจำนวนการขาดแคลนพยาบาลหากเปรียบเทียบกับการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มรายได้ปานกลางถึงระดับบน  เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนพบว่า ในปี 2567 ประเทศไทยควรมีพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรในอัตราส่วน 1 ต่อ 250  
หรือควรมีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานในประเทศไทยอย่างน้อย 260,000 คน แต่พบว่าปัจจุบัน
จำนวนพยาบาลมีเพียง 210,000 คน ยกตัวอย่างประเทศญี ่ปุ ่น  แพทย์ 1 คนดูแลประชากร  
400 คน ประเทศสหรัฐอเมริกา แพทย์ 1 คน ดูแลประชากร 348 คน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
ไทยถือว่าจำนวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ยังเหลื่อมล้ำอยู่มาก  การที ่แพทย์ต้องดูแล
ประชาชนเป็นจำนวนมากนี้ส่งผลกระทบต่อการรอคิวเพื่อรอการรักษาและใช้เวลานาน บางโรค 
ต้องรอคิวเพื่อรอการรักษา ถึง 4 เดือน อาทิ โรคมะเร็ง โรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งมีแพทย์และ
พยาบาลไม่เพียงพอต่อจำนวนผู ้ป ่วยที ่เพิ ่มมากขึ ้น จากข้อมูลของ สำนักวิชาการ สำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พบว่า เรายังขาดแพทย์อยู่ 9,308 อัตรา และในปีที่ผ่านมาพบว่า 
มีแพทย์ลาออกถึง 5,268 คน ดังนั้น แพทย์ส่วนมากปฏิบัติงานกระจุกอยู่ในตัวเมืองใหญ่ทำให้เกิด
การขาดแคลนแพทย์โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบท 
    สาเหตุสำคัญของปัญหานี้มาจากจำนวนของบุคลากรทางการแพทย์ที่ผลิตได้  
น้อยกว่าความต้องการ แพทย์และพยาบาลต้องทำงานหนักมากขึ้น และต้องนอกเวลา มีความกดดัน
สูง มีความปลอดภัยในโรงพยาบาลตามที่เป็นข่าว หรือล่าสุดที่จังหวัดอุบลราชธานีมีการวางเพลิง  
ในโรงพยาบาลทำให้บุคลากรทางการแพทย์รู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่มีความมั่นใจในความก้าวหน้า
ทางอาชีพการงาน อาจเป็นเหตุให้บุคลากรทางการแพทย์ลาออกและย้ายไปทำงานในภาคเอกชน
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และต่างประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้รับการร้องเรียนจากบุคลากรทางการแพทย์ ในเรื่องของ
สวัสด ิการ  โดยเฉพาะหอพักแพทย์และพยาบาลเพื ่อสร้างความปลอดภัย  ความคล่องต ัว
สะดวกสบาย ลดอุบัติเหตุ แพทย์พยาบาลหลายคนเข้าเวรในเวลาดึกและจะต้องกลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ในเวลาเช้า หากมีหอพักให้แพทย์พยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ได้พักผ่อนหลังจาก 
การทำงานก็จะทำให้คุณภาพในการตรวจรักษาหรือทำหน้าที ่ของบุคคลเหล่านี ้ดียิ่งขึ ้น  เพื่อให้
กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ จึงขอสอบถามว่า กระทรวงสาธารณสุขมีแนวทาง 
การแก้ไขและป้องกันปัญหาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนอย่างไร และปัญหา 
การไหลออกนอกประเทศของบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั ้งการกระจายแพทย์ผู ้เชี ่ยวชาญ 
เฉพาะทางลงสู่พ้ืนที่ชนบทชายแดนอันห่างไกลเพ่ือไม่ให้กระจุกตัวเฉพาะในตัวเมือ ง 
    นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ตอบกระทู้
ถามว่า เมื่อเข้ามารับตำแหน่งตนไม่ได้นิ่งนอนใจ ประกอบกับเป็นช่วงระยะเวลาเปลี่ยนรัฐบาลซึ่ง 
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ให้ความสนใจในประเด็นนี้ โดยให้ดำเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วนและได้ประสานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องที่ดูแลเรื่องบุคลากรทางการแพทย์คื อ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วยเพราะต้องทำงานร่วมกัน ปัญหา
บุคลากรขาดแคลนและกระจายตัวไม่เหมาะสมส่งผลต่อการให้บริการรักษาคนไข้ เป็นปัญหาที่มี
ความเชื่อมโยงกัน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบ  โดยการแก้ปัญหาแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนนั้นจะแก้เฉพาะการสร้างแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์  
เพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องลดจำนวนผู้ป่วยด้วย และการลดผู้ป่วยนั้นจะต้องดูในเรื่องการใช้
จ่ายงบประมาณของประเทศผ่านระบบบริการ ซึ่งแนวทางของพรรคไทยรักไทยในอดีตที่ทำไว้คือ 
30 บาทรักษาทุกโรค และพัฒนามาเรื่อย  ๆ ในสมัย นาวสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดำรงตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้เจ็บป่วยที่ใดก็สามารถเข้าโรงพยาบาลได้  และมาถึงปัจจุบันเป็น
นโยบาย 30 บาทรักษาได้ทุกที่ นี่คือการดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งจะเห็นได้ว่ามีประชาชนเข้ามาใช้
บริการในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขถึง 304 ล้านครั ้งต่อปี หากเราเพิ่มแต่จำนวน
บุคลากรทางการแพทย์อย่างเดียวแต่ไม่ลดจำนวนคนป่วย เพ่ิมเท่าไรก็ไม่พอ  
    สถานการณ์กำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันมีทั้งหมด 415,890
ตำแหน่ง และมีบรรจุจริง 377,887 ตำแหน่ง ยังขาดอยู่ 38,003 ตำแหน่ง ขาดทั้งข้าราชการ
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวนบุคลากร
ด้านสาธารณสุขของไทยต่อประชากร 10,000 คน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น โดยประเทศ
ไทยมีแพทย์ 10.8 คน ประเทศญี่ปุ ่น 26.1 คน เภสัชกรประเทศไทยมี 3.7 คน ประเทศญี่ปุ ่นมี  
20 คน บุคลากรสาธารณสุข 1 คน ต่อจำนวนประชากรที่เปรียบเทียบ ประเทศไทย 1 ต่อ 922 คน 
ประเทศญี่ปุ่น 1 ต่อ 383 คน เภสัชกรไทย 1 ต่อ 2,735 คน  ญี่ปุ่น 1 ต่อ 500 คน พยาบาลไทย  
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1 ต่อ 315 คน ญี่ปุ่น 1 ต่อ 80 ในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
6 สิงหาคม 2567 ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุขใน
ภาพรวมระบบ 10 ป ี (พ .ศ . 2567 -2577 ) กระทรวงสาธารณ ส ุข ได ้ห าร ือก ับกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาแล้ว ปัจจุบันประเทศไทยมีแพทย์
ประมาณ 71,600 กว่าคน ในจำนวนนี้เป็นแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข 22,093 คน จะต้องผลิต
แพทย์เพิ่ม 31,074 คน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขต้องช่วยผลิต จะเห็นได้ว่าเรายังขาดแคลนอีก
จำนวนมากและจะต้องเพิ่มเติมการดำเนินการ เป้าหมายสำคัญของประเทศไทยนั ้น ต้องการ
เป้าหมาย 1 ต่อ 650 คน สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะกลางนั้นจะต้องทำให้คนป่วยน้อยลง  
โดยได้ปรึกษาหารือกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายด้านพบว่า ตัวเลขการใช้จ่ายในสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีการใช้จ่ายมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเราจะมุ่งทำให้ 
ผู้ป่วยลดลง ลดการไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลให้น้อยลง ลดการแออัด ซึ่งได้จัดโครงการ 
คนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ทำให้คนไทยห่างไกลโรค NCDs และใช้สโลแกน 
NCDs ดีได้ด้วยกลไก อสม. ซึ ่งขณะนี ้ต ้องการออกกฎหมายให้ อสม. ซึ ่งมีพรรคเพื่อไทยและ 
พรรคภูมิใจไทยได้เสนอเข้ามาในสภาผู ้แทนราษฎรแล้ว  ในส่วนของคณะรัฐมนตรีต ้องผ่าน 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนหมุนเวียนของกระทรวงการคลัง เมื่อผ่านแล้วก็จะส่งเข้า
มายังสภาผู้แทนราษฎร 
    โรค NCDs ถ ือเป ็นภาระของระบบสาธารณสุขไทยเนื ่องจาก แต่ละป ี 
มีผู้เสียชีวิตจากโรค NCDs ประมาณ 400,000 แสนคน ปัจจุบันมีผู้ป่วยในระบบการรักษาเฉพาะ 
NCDs 33,000,000 คน เบาหวานมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นปีละ 300,000 คน โรคมะเร็งป่วยเพิ่มขึ้นปีละ 
140,000 แสนคน และเสียชีวิตด้วยมะเร็งปีละ 83,000 คน ในปี 2560 งบประมาณจำนวน 
127,651 ล้านบาท ของนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ใช้เป็นค่าใช้จ่ายรักษาโรค NCDs ถึง 62,138 
ล้านบาท โรค NCDs เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยเข้าโรงพยาบาลต่อปีถึง 304 ล้านครั้ง สูญเสีย
ทางอ้อม 1.1 ล้านล้านบาทต่อปี สูญเสียต้นทุนทางเศรษฐกิจ 1.6 ล้านล้านบาทต่อปี  อย่างไรก็ตาม  
โรค  NCDs เป ็นโรคที ่สามารถป้องกันได ้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได ้ดำเน ินการใช้นโยบาย  
การป้องกันเพ่ิมเติมจากเดิมและมั่นใจว่าไม่ได้ใช้งบประมาณเพ่ิมเติม มีแต่จะใช้งบประมาณน้อยลง
ซึ่งหากสามารถลดจำนวนผู้ป่วยได้ก็จะลดปัญหาต่าง ๆ ได้อีกมาก ปัจจุบันได้มีการรณรงค์ลดจำนวน
ผู้ป่วยที่เกิดจากการบริโภคอาหาร โดยให้ประชาชนลดการบริโภคคาร์โบไฮเดรต แป้ง และน้ำตาล
ซึ่งรณรงค์ไปแล้วเกือบ 20 ล้านคน และจะต้องรณรงค์ให้ได้ 50 ล้านคน ทั้งนี้ ในต่างประเทศไม่มี 
อสม. จึงต้องมีบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก แต่สำหรับประเทศไทยเราจะสามารถลดจำนวน
ผู้ป่วยโดยเฉพาะโรคของการบริโภคแป้งและน้ำตาลมากเกินความจำเป็น สำหรับการแก้ปัญหา 
ในระยะสั้นนั้น ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลจะใช้ระบบดิจิทัลเข้ามารักษา ใช้ระบบแพทย์ทางไกลหรือ
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เทเลเมดีซีน การนัดหมายด้วยระบบดิจิทัล เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน ซึ่งสามารถนัด
คิวผ่านออนไลน์ได้ถึง 390,000 ครั้ง และแจ้งเตือนออนไลน์ให้ผู้รับบริการทราบว่าขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนใดด้วยระบบแพทย์ทางไกลกว่า 1.9 ล้านครั้ง ส่งยาถึงบ้านกว่า 890,000 ครั้ง และระบบ 
ส่งต่อผู้ป่วยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 757 แห่ง   
 

1.1.3 กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดย นางสาวศิริกัญญา  
ตันสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ถาม นายกรัฐมนตรี 
    สอบถามถึงความชัดเจนเรื่อง Payment Platform โครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่า 
ประชาชนจะต้องใช้แอปพลิเคชันใดจึงจะสามารถใช้แอปพลิเคชันทางรัฐ ใช้สแกนจ่ายได้เลยหรือไม่ หรือ 
แอปพลิเคชันทางรัฐจะใช้สำหรับลงทะเบียน สงสัยว่าโดยเมื่อไม่นานมานี้  นายกรัฐมนตรีได้สื่อสารว่า 
การที่จะใช้จ่ายโครงการดิจิทัลวอลเล็ต จะต้องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพ่ือสแกน QR Code  
ณ ร้านค้า เท่ากับว่าใช้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปเดียว จึงมีข้อสงสัยว่าระบบ Payment Platform  
ที่กำลังพัฒนาอยู่นี้ จะไม่ได้ใช้การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ แต่เป็นแอปพลิเคชัน Mobile 
Banking ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ หากนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะใช้แอปพลิเคชันทางรัฐ 
แอปเดียวเท่ากับว่าจะต้องมีระบบคู่ขนานใช้กับคนในกลุ่มแรกด้วย เราจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ทางรัฐให้สามารถชำระเงินได้หรือไม่ เพราะในกรอบของการพัฒนาระบบ Payment Platform ไม่ได้
ระบุให้การมีการพัฒนาแอปพลิเคชันทางรัฐสำหรับการชำระเงินตัวระบบ Payment Platform จะเป็น
ระบบแกนกลางหรือที่เรียกว่า Core Banking แล้วนำระบบของธนาคารต่าง ๆ มาเชื่อมต่อเพ่ือที่จะ
สามารถเปิดแอปพลิเคชันธนาคารแล้วเข้าไปที่ดิจิทัลวอลเล็ตแล้วสามารถสแกน QR Code จ่ายได้เลย
หรือไม่ และจะยังมีการเปลี่ยนแปลงการเก็บข้อมูลประเภทสินค้าอีกกี่ครั้ง จะทันกรอบระยะเวลาหรือไม่ 
ซึ่งมีความกังวลว่าจะไม่สามารถเสร็จทันวันที่ 31 มีนาคม และไม่สามารถทดสอบระบบภายในไตรมาส 2 
หรือต้นไตรมาส 3 ที่ท่านได้สัญญาไว้ อีกทั้งขอทราบรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้างทางรัฐวอลเล็ตว่า
เป็นอย่างไรและมีมูลค่าเท่าไร นอกจากนี้ มีความคืบหน้าอย่างไรในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัย 
ทั้งเรื่องของการชำระเงินและข้อมูลของประชาชน ซึ่งความรับผิดชอบดังกล่าวอยู่กับหน่วยงานใด  
ความคืบหน้าของการทำบล็อกเชนเป็นอย่างไร และเรื่องของการทดสอบระบบการเชื่อมต่อหลังจากที่ 
Payment Platform ได้พัฒนาไปในระดับหนึ่งแล้ว มีการเชื่อมต่อกับธนาคาร ทดสอบการใช้ระบบ
หรือไม่ และจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไรที่ทำให้ระบบมีความเสถียร ส่วนระบบการตรวจสอบทุจริต  
มีการตั้งคณะทำงานตรวจสอบการทุจริตแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ ควรมี Call Center เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชน หรือแก้ไขปัญหาให้กบัประชาชน โดยรัฐบาลได้วางแผนเรือ่งนีแ้ละมีการลงมือทำอย่างไร 
ส่วนร้านค้ารายย่อยที่ต้องการลงทะเบียนแต่ต้องมีการตรวจสอบและไม่มีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นไว้  
ทำให้เสียเวลา แต่มีการให้ร้านค้ารายใหญ่ได้ลงทะเบียนก่อน เหตุใดยังต้องมีการจำกัดสิทธิในครั้งนี้ 
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       จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมาย
ให้ตอบกระทู้ถาม ซึ่งได้ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ เรื่องของ Payment Platform สามารถสแกนในระบบ 
ทางรัฐได้หรือไม่นั้น ในส่วนของผู้พัฒนาระบบได้พัฒนาแบบคู่ขนานคือ ตัวระบบแอปพลิเคชันทางรัฐเอง
ต้องเรียนให้ทราบว่า ระบบทางรัฐไม่ใช่เรื่องของ Payment Platform ซึ่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐได้พัฒนามา 4 ระบบ คือ 1. ระบบลงทะเบียนประชาชน  
2. ระบบลงทะเบียนร้านค้า 3. ทางรัฐวอลเล็ต และ 4. ระบบแพลตฟอร์มการชำระเงิน แต่เวลาใช้คำว่า 
ทางรัฐ คือแอปพลิเคชันเบื้องต้นที่ประชาชนจะต้องใช้ ส่วนแอปพลิเคชันจริง ๆ ในการโหลดขึ้นมาเพ่ือ
ดำเนินการอยู่เบื้องหลังสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องทราบว่าแอปพลิเคชันนั้น  
เป็นอย่างไร แต่กลไกในการที่จะสามารถดำเนินการในการชำระเงิน เมื่อมีการเติมเงินหมื่นผ่านดิจิ ทัล 
วอลเล็ตไปยังประชาชนแล้วสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือใช้ตัวแอปพลิเคชันทางรัฐ ซึ่งกำลังพัฒนาอยู่ 
และคงมีความเชื่อมั่นว่าสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนเพราะในอนาคตแอปพลิเคชันทางรัฐ รวมถึง
ระบบการชำระเงินทั้งหมดจะเป็นระบบ Payment Platform ชำระเงินกลางของรัฐ ซึ่งประชาชน
สามารถใช้ได้สำหรับเงินในประเภทต่าง ๆ ในอนาคตคงจะต้องย้ายในเรื่องของสวัสดิการประเภทต่าง ๆ 
มารวมศูนย์อยู่ในจุดเดียว และเรื่องของการเชื่อมต่อกับธนาคารทั้งสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์  
ทั้ง Non Bank ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของกลุ่มที่เป็น Payment Wallet ที่ไม่ได้เป็นธนาคารทุกกลุ่มที่ 
เข้าร่วมได้แจ้งความประสงค์เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะธนาคารใหญ่เข้าร่วมทั้งหมด จุดนี้เป็นระบบ  
ที่เรียกว่า Open Loop คือการเชื่อมต่อโดยที่ธนาคารต่าง ๆ ไม่ได้เป็นผู้ทำในเรื่องของการตรวจสอบ
คุณสมบัติ เป็นเรื่องภายในของรัฐ เราเพียงแค่เปิดประตูให้ทางธนาคารเหล่านั้นได้มาเชื่อมต่อเพื่อให้เกิด
ความสะดวกกับประชาชน เพราะมีความคุ้นชินกับแอปพลิเคชันเรื่องของการโอนจ่ายเงินของธนาคาร
โดยปกติ เป็นการสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้ สุดท้ายก็จะสามารถดำเนินการได้ทั้ง 2 ทาง ทั้งนี้   
มีความเชื่อว่าการใช้แอปพลิเคชันของธนาคารในการชำระเงินและจ่ายเงิน เข้าใจว่าสุดท้ายจะต้องโหลด
แอปพลิเคชันทางรัฐเพ่ือให้มีการเชื่อมต่อระหว่าง 2 แอปพลิเคชันในการชำระเงิน ในการโอนจ่ายจะต้อง
มีความเชื่อมโยงทั้ง 2 ทาง ขณะนี้มีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐจำนวน 34 ล้านคน และจะพัฒนาให้เป็น
แอปพลิเคชันกลางที่รวมระบบสวัสดิการให้ประชาชนสามารถใช้ได้อย่างง่ายดาย เรื่องของการตรวจเช็ค
สินค้า กลไกที่เปลี่ยน เพราะกลไกในการกำกับดูแลค่อนข้างยาก เราเปิดโอกาสให้ร้านรายย่อยขนาดเล็ก 
หรือร้านโชห่วยเข้ามาร่วมในโครงการในฐานะร้านค้า ร้านโชห่วยไม่มีสิ่งที่เรียกว่า Point Sale คือ 
เครื่องที่จะกำกับการออกบิลว่าใครซื้อรายการอะไรบ้าง ปริ้นออกมาและรายงานเป็นรายงานที่ถูกต้อง 
เพราะฉะนั้น จะยืนยันไม่ได้เกี่ยวกับการกำกับสินค้าหรือการใช้ผิดประเภทจะมีจำนวนมากและสุดท้าย
จะเกิดคดีความเกี่ยวกับเกี่ยวกับการซื้อสินค้าของร้านค้าขนาดเล็ก จึงมีข้อเสนอจากหน่วยงานที่เข้าร่วม
ประชุมว่า ควรจะปรับเปลี่ยนนำเรื่องสินค้าต้องห้ามออกไป ส่วนนี้ได้ปรับเปลี่ยนเพ่ือดึงดูดให้ร้านค้า
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ขนาดเล็กเข้ามาร่วมโครงการให้มากที่สุดและร้านค้าขนาดเล็กมีความปลอดภัยจากการใช้ผิดประเภท  
ผิดกฎหมายแล้วต้องเกิดคดีความ เป็นจุดที่เราป้องกันไว้แล้ว  
    ขณะที่กระทรวงการคลังคือผู้ที่รับผิดชอบควบคุมลำดับความสำคัญของระบบ 
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในขณะนี้มีความคืบหน้าการทดสอบระบบ การเชื่อมต่อต่าง ๆ ทำมาหลายครั้ง 
และยังดำเนินการต่อไป โดยให้ความสำคัญและมีความปลอดภัยสูงสุด เรื่องของข้อมูลประชาชนและ 
การโอนเงิน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญและได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือตรวจสอบและกำกับ
ดูแลเรื่องดังกล่าว ส่วนการตั้ง Call Center เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ใช้เลขหมาย 
1111 เป็นเลขหมายหลักของรัฐ ซึ่งประชาชนมีประเด็นคำถามก็จะสามารถติดต่อเข้ามาที่หมายเลข
ดังกล่าว เป็นเลขหมายกลางของสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นช่องทางในการตรวจสอบ และในส่วนของ  
ทางรัฐวอลเล็ต เป็นแอปพลิเคชันที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พัฒนาเอง ไม่ได้ 
มีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งที่จะใช้กับโครงการรัฐในอนาคต เช่น เรื่องของสวัสดิการ จะเป็นแผนที่ได้
เตรียมไว้เพ่ือที่จะสามารถใช้ได้เช่นเดียวกับการทำ Open Loop กับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ซึ่งเป็น 
อีกหนึ่งช่องทางในการอำนวยความสะดวกประชาชน ส่วนระบบลงทะเบียนร้านค้า ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน 
จะเป็นลักษณะแผงลอยรถเข็น  ซึ่ งร้าน เหล่านี้ ไม่ เคยลงทะเบียน กับกระทรวงพาณิ ชย์ เรามี  
ความจำเป็นต้องทำเพราะเรากำหนดในเรื่องของขอบเขตพ้ืนที่การขึ้นเงิน เพราะฉะนั้น ต้องยืนยันได้ว่า 
มีตัวตนในพ้ืนที่นั้นอยู่จริง และขอยืนยันว่าโครงการนี้ จะเสร็จตามกรอบเวลาและเงินถึงมือ 
พ่ีน้องประชาชน 

    1.2 กระทู้ถามทั่วไป 
  1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาท่าเทียบเรือและคลังสินค้าริมแม่น้ำป่าสัก  

ในพ้ืนที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายชริน วงศ์พันธ์เที่ยง สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
        ตามที่ภาคธุรกิจเอกชนได้ใช้เส้นทางแม่น้ำป่าสัก อำเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเปน็สถานีขนส่ง ขนถ่ายและกระจายสินค้าจากการขนส่งทางเรือ โดยพบว่าในปัจจุบัน
มีจำนวนท่าเทียบเรือสำหรับขนถ่ายสินค้าถึง 31 ท่า และมีจำนวนผู้ประกอบกิจการในพ้ืนที่มากกว่า  
50 ราย การดำเนินการดงักล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากในพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสัก ได้แก่ 
        1. การคมนาคมทางน้ำ พบการจอดเรือสินค้ากีดขวางการขนส่งทางน้ำ การล้าง
เรือที่ขนส่งถ่านหิน ปูนซีเมนต์ แปง้มันสำปะหลัง แล้วทิ้งน้ำเสียลงสู่แม่น้ำโดยตรงทำให้ลำน้ำตื้นเขิน 
        2. การคมนาคมทางบก พบการขนส่งโดยรถบรรทุกเกินน้ำหนักที่ได้รับอนุญาต 
ทำให้เกิดปัญหาถนนชำรุดเสียหาย 
        3. ท่าเทียบเรือ พบการรุกล้ำลำน้ำของท่าเทียบเรือต่าง ๆ และบางท่าเทียบเรือ
ไม่ได้รับการรับรองรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA 



- 9 - 

 

 

        4. การกัดเซาะลำน้ำ จากการลากจูงโดยใช้เรือเดินทะเลขนาดใหญ่ ทำให้ตลิ่ง
ทรุดพัง 
        5. มลพิษทางเสียง จากการเดินเรืออย่างคับคั่งตลอดเวลา และการใช้เรือลากจูง 
ซึ่งเป็นเรือเดินทะเลหลายลำในการลากจูงทำให้เกิดเสียงดงัตลอดลำน้ำ 
        6. มลพิษทางอากาศ จากการขนส่งซึ่งเป็นสินค้าเทกองไม่บรรจุหีบห่อ  
ด้วยการตักขึ้น - ลงจากเรือโดยตรง ตลอดจนการขนถ่ายในลานและคลังเก็บสินค้า ไม่มีการป้องกัน  
การแพร่กระจายฝุ่นละอองและไม่ได้ใช้ระบบปิด ทำให้ประชาชนเจ็บป่วยจากโรคทางเดินหายใจ  
       7. การปนเปื้อนสู่ดิน จากการจัดเก็บถ่านหินในที่โล่งและไม่มีระบบการจัดการ
นํ้าฝนที่ปนเปื้อนถ่านหินทำให้เกิดการกระจายตัวของถ่านหินในหลายพ้ืนที่ 
        ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความหนาแน่นของการจราจรทางน้ำ ปัญหา 
ความตื้นเขินของร่องน้ำในฤดูแล้ง และปัญหาตลิ่งพังของชุมชนที่อยู่ริมน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน จึงขอ
สอบถามว่า การอนุญาตให้มีการสร้างท่าเทียบเรือ และคลังสินค้าประเภท ถ่านหิน ปูนซีเมนต์   
แป้งมันสำปะหลัง และสินค้าการเกษตร มีการขออนุญาตดำเนินการตามผังเมืองรวม ระเบียบข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร และเมื่อส่งผลกระทบต่อชุมชน รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขเยียวยา
หรือไม่ อย่างไร และในกรณีดังกล่าว ประชาชนผู้เดือดร้อนได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองมาอย่างต่อ เนื่อง
และศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการแก้ไขปัญหา แต่ในปัจปัจจุบัน  
การดำเนินการเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่จริงจัง โดยอ้างว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  
รัฐจะดำเนินการตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดได้หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งรัฐบาลจะประกาศให้พ้ืนที่
ดังกล่าวในอำเภอนครหลวงและอำเภอใกล้เคียง เป็นเขตควบคุมมลพิษเพื่อดำเนินการควบคุม ลด และ
ขจัดมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้หรือไม่ 
อย่างไร หากประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษได้ จะดำเนินการเมื่อไร 
    นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมาย
ให้ตอบกระทู้ถาม ซึ่งได้ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ คำถามของสมาชิกฯ นั้น เกี่ยวเนื่องกับหลายกระทรวง  
ทั้งกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่า กระทรวงมหาดไทย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งตนได้รับข้อมูลและได้ลงพ้ืนที่จริง 
ในปัญหาที่เกิดขึ้นโดยในเรื่องการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่เกิดปัญหาและเรื่องสินค้า ทั้งปูนซีเมนต์ แป้ง  
มันสำปะหลังของเกษตรกรในพ้ืนที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้
เป็นข้อห้ามตามข้อกำหนดของผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2560 การก่อสร้างท่าเทียบเรือ 
ที่สมาชิกฯ ได้กล่าวมานั้น การขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือหรือเจ้าท่าจะมีกฎหมายการเดินเรือ 
ในน่านน้ำไทยซึ่งจะต้องขออนุญาตต่อพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายที่ควบคุมอาคารและต้องจัดทำ
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หากเป็นไปตามกฎหมายนั้น ๆ จึงจะมีการควบคุม 
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การก่อสร้างโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ กรมเจ้าท่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่จะต้องรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานจะมีการแก้ไขปัญหา
เรื่องการกัดเซาะตลิ่ง โดยกรมเจ้าท่าเป็นกรมที่รับผิดชอบในเรือ่งของตลิ่ง และมีแนวทางในการแก้ปัญหา
ในระยะเร่งด่วนโดยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในจุดวิกฤตที่มีปัญหาตลิ่งพังอย่างรุนแรงและร่องน้ำตื้นเขิน
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือและการขนส่งสินค้า ในตอนที่ 1 บริเวณแม่น้ำป่าสัก ช่วงกิโลเมตรที่ 4  
ถึงกิโลเมตรที่ 6 ทั้งสิ้น 23 กิโลเมตร บริเวณวัดไผ่โสมนรินทร์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
และตอนที่ 2 ช่วงวัดเทพคันธาราม ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี 
ทั้งส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้วมีการดำเนินการไปแล้ว และยังมีช่วงที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง 
ส่วนระยะที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการนั้น เป็นโครงการขุดลอกเพื่อบำรุงรักษาแม่น้ำป่าสักและพัฒนา
ทางเดินเรือในช่วงกิโลเมตรที่ 23 เนื่องจากช่วงกิโลเมตรดังกล่าวเป็นช่วงที่เรือจอดและเป็นการขึ้นลง
สินค้าจำนวนมาก ซึ่งมีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งไปแล้วส่วนหนึ่ง ปัจจุบันกรมเจ้าท่าได้จัดสรร
งบประมาณในการขุดลอกในวงเงิน 164 ล้านบาท การดำเนินการขุดลอกไม่เพียงแต่ดำเนินการ 
ในปี 2568 เท่านั้น ที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้จัดสรรงบประมาณและได้กำกับดูแลในเรื่องของการใช้เรือ
ขนาดใหญ่วิ่งขนส่งสินค้าที่กระแสน้ำเชี่ยวทั้ง 2 ข้าง ไปกระทบตลิ่งที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการก่อสร้าง  
ซึ่งความร่วมมือในขณะนีเ้ป็นไปด้วยดีแตก่ระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า เล็งเห็นว่าการแก้ไขปัญหาใน
ระยะยาวไม่เพียงแคข่อความร่วมมือเท่านั้น ยังมีการจัดสรรงบประมาณต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 - 2568 
งบประมาณ 164 ล้านบาท ในกรอบวงเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
    ในกรณีที่ประชาชนยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง และศาลปกครองได้มีคำพิพากษา
คือคำพิพากษาในเรื่องท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ที่จะนำมาใช้ท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า 
500 ตันกรอสนั้น จะต้องมีการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กรมเจ้าท่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตก่อนใช้ท่าเทียบเรือที่มีขนาดเกิน 500 ตันกรอส เพ่ือให้การกำหนดจำนวน
ของเรือ 500 ตันกรอส ได้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องของประชาชนและตามคำพิพากษาของ 
ศาลปกครอง กรมเจ้าท่าจึงมีระเบียบในปี 2563 กำหนดให้วัตถุประสงค์ผู้ที่จะขอเปลี่ยนการใช้ท่าเทียบ
เรือจากเดิมขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ให้เป็นท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส จะต้องมี 
การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมปี 2566 ขณะเดียวกันขณะนี้มีท่าเทียบเรือจำนวน 24 ท่าเทียบเรือที่ได้จัดทำรายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ขณะนี้จำนวน 21 ท่าเทียบเรือ อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษา
ผลกระทบและปรับปรุงแก้ไขอีก 3 โครงการ โดยมีขั้นตอนคือ 1. จะต้องศึกษารายละเอียดของโครงการ 
คำนึงถึงขอบเขต ศึกษาสภาพแวดล้อมใน 4 มิติ ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ ประโยชน์ของมนุษย์ และ
คุณภาพชีวิต นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงเรื่องเศรษฐกิจ สังคม โดยต้องสำรวจ แสดงความคิดเห็น  
และทำแบบสอบถาม จากนั้นจะมีการประเมินผลกระทบว่าสมควรผ่านกระบวนการ EIA ทุกขั้นตอน
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หรือไม่ นอกจากนั้น กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเป็นระยะ ๆ หากมีการร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชนก็จะ
ลงไปตรวจสอบในพ้ืนที่ และยอมรับว่าสิ่งที่สมาชิกฯ นำเสนอมานั้น หากเราช่วยกันสอดส่องดูแล 
แจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องก็จะได้รีบลงไปแก้ไข โดยเฉพาะเรื่องของฝุ่นละอองท่ีต้องอยู่ในเกณฑ์ 
มาตรฐานนั้น เราได้ลงไปวัดฝุ่นละอองแล้วพบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน อีกทั้งในเรื่องของ 
การประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนบริเวณใกล้เคียงและกำชับในเรื่องของผ้าใบปกคลุมของวัสดุต่าง ๆ 
ส่วนประเด็นมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ให้อำนาจคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศให้พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็นเขตควบคุมมลพิษ ซึ่งกรณีนั้นจะต้องเป็นพ้ืนที่ 
ที่มีปัญหามลพิษท่ีมีแนวโน้มรุนแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสุขอนามัยของพ่ีน้องประชาชน 
โดยพ้ืนที่ที่สมาชิกฯ กล่าวมานั้นยังไม่ถือว่าเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในกรอบของมลพิษที่ร้ายแรงและรุนแรง 
ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคณะกรรมการที่จะแก้ปัญหามลพิษนี้ในท้องที่ รวมทั้งผลกระทบต่าง ๆ 
ของพี่น้องประชาชน อีกทั้งกระบวนการในการทำงานเรื่องมลพิษในพื้นที่อำเภอนครหลวงนั้น เนื่องจาก 
มีกฎหมายหลายฉบับเราจึงต้องบูรณาการหลายหน่วยงานเข้าด้วยกันและใช้กลไกของแต่ละหน่วยงาน
ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการปราบปราม การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด โดยเฉพาะ
กฎหมายการเดินเรือที่สมาชิกฯ มีความห่วงใย การตรวจวัดเสียง แผนงานป้องกัน และควบคุมไม่ให้ 
การเดินเรือมีเสียงดังรบกวนพ่ีน้องประชาชนที่อาศัยตลอด 2 ข้างทางแม่น้ำป่าสัก ซึ่งกระบวนการเหล่านี้
แต่ละกระทรวงที่กำกับดูแลได้เพ่ิมความเคร่งครัดและลงไปกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  และใน
ฐานะที่ตนกำกับดูแลกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่สมาชิกฯ กล่าวมา จะกำชับเจ้าหน้าที่ และลงไป
ตรวจสอบการทำงาน รวมทั้งกำชับให้เจ้าของกิจการเหล่านั้นไม่ให้เกิดควันพิษและไม่ให้ส่งเสียงดัง
รบกวนพ่ีน้องประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง  
 

          1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการลักลอบขโมยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ตามแนวเส้นทางคมนาคม โดย นายสกล สุนทรวาณิชย์กิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ปทุมธานี พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข 
1.2.1 – 1.2.2 เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปี
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2568) 
        ด้วยประชาชนในหลายพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรผ่านตาม
เส้นทางคมนาคมที่ไฟฟ้าส่องสว่างไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในช่วงเวลากลางคืน ทำให้ทัศนวิสัยใน  
การมองเห็นของผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนที่สัญจรผ่านเป็นไปด้วยความยากลำบากและอาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได้ อีกทั้งยังเป็นปัจจัที่ส่งเสริมให้เกิดปัญหาอาชญากรรม เช่น การปล้ นทรัพย์ การฉกชิง 
วิ่งราวทรัพย์ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เมื่อสอบถาม
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สาเหตุไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า ในหลายพ้ืนที่ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างมีต้นตอของปัญหามาจาก
การลักลอบขโมยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า แม้ว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567 ที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ได้พิจารณารายงานผล
การศึกษา เรื่อง ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการลักลอบขโมยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ ไฟฟ้าของ
คณะกรรมาธิการการตำรวจ และมีมติเห็นด้วยให้ส่งรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการไปยัง
รัฐบาล แต่ปัญหาดังกล่าวกลับไม่ได้รับการตอบสนองแต่ประการใด จึงขอสอบถามว่า รัฐบาลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการอย่างไร 
และมีมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาร้านค้าของเก่ารบซื้อเศษวัสดุที่ได้จากการลักลอบขโมย
สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระยะยาวหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีการลักลอบขโมย
สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือการชำรุดเสียหาย อย่างเร่งด่วนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือไม่ อย่างไร  
       นายทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ซึ่งได้ตอบกระทู้ถาม ดังนี้  การดำเนินการของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลางพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้กรมการปกครอง โดยสำนัก 
การสอบสวนและนิติการ มีการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้แทนสำนักงานเขต ลงพ้ืนที่เพ่ือ  
การดำเนินการตรวจตราร้านค้าของเก่าในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการสุ่มตรวจร้านค้าของ
เก่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งการตรวจสอบในเบื้องต้นไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบ
ขโมยสายไฟที่นำมาขาย เช่น ร้านรับซื้อของเก่า และได้เน้นย้ำผู้ประกอบการที่มีการเฝ้าระวังการรับซื้อ
ของเก่าว่าเป็นสายไฟเก่า ตรวจสอบหรือไม่ว่าทองแดงที่ได้จากการปลอกสายไฟที่มีลักษณะต้องสงสัยว่า
เป็นทรัพย์สินของทางราชการหรือไม่ หากพบทรัพย์สินที่มีลักษณะต้องสงสัยให้ดำเนินการแจ้งกับ
เจ้าหน้าที่ทันที ระยะต่อไปได้กำชับให้นายตรวจของกรมการปกครองดำเนินการตรวจร้านค้าของเก่าที่มี
ลักษณะรับซื้อประเภทวัสดุรีไซเคิลขยะ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งเป็นกิจการที่อาจได้มาโดยทุจริตมี  
การตรวจสอบใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดและการค้าของเก่าอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่า 
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 ให้ดำเนินคดีตาม
กฎหมาย สำหรับการดำเนินการในส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือสั่งการให้จังหวัดกำชับนายตรวจ บูรณาการ
ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพ้ืนที่ ออก 
ตรวจตราควบคุมดูแล ผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าในพ้ืนที่โดยให้นายตรวจสอบ
ทรัพย์สิน สมุดบัญชีสำหรับการขายหรือหรือสมุดบัญชีสำหรับการค้าและตรวจสอบรายการทรัพย์สิน  
ว่าตรงกับที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชีหรือไม่ จะต้องสามารถแสดงทรัพย์สินได้ทันที โดยเน้นย้ำไปยังผู้ว่า
ราชการทุกจังหวัดในการดำเนินการ พร้อมทั้งร่วมบูรณาการกับกระทรวงต่าง ๆ อาทิ กระทรวงคมนาคม 
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ขอความร่วมมือตำรวจและผู้นำชุมชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ช่วยสอดส่อง เฝ้าระวังการลักลอบตัดสายไฟ และ
ตรวจสอบการร้านรับซื้อของเก่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งของมนุษย์ ในการดูแลบุคคลเร่ร่อน 
ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่อาจจะมีแนวโน้มในการกระทำความผิดเพ่ือหารายได้ เพราะบุคคลกลุ่มนี้ไม่มีอาชีพ 
ไม่มีรายได้ประจำ โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาคือ การจัดตั้งจุดประสานงานคนไร้บ้านเพ่ือมุ่งช่วยเหลือ
และให้ความคุ้มครองคนไร้บ้านให้เข้าถึงสิทธิและมีงานทำสร้างรายได้ให้ตนเอง เป็นต้น  
                 นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยในการกำหนดแผนการป้องกันการลักลอบขโมยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า  
และกระทำการเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่และขอความร่วมมือให้กรุงเทพมหานคร
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเรียบร้อยในการจัดภูมิทัศน์ รวมถึงการจัดตั้งงบประมาณใน  
การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ครอบคลุมพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันปัญหาการลักลอบขโมยสายไฟ
และอุปกรณ์ อีกทั้งกระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีมาตรการในการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอปีละ 2 ครั้ง รวมถึงมีการแจ้งเตือนสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพ้ืนที่  
เพื่อช่วยสังเกตความผิดปกติในระบบไฟฟ้า และมีช่องทางในการแจ้งเตือนโดยส่งข้อความผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ หรือมีการติดตั้งป้ายประกาศเตือนในพ้ืนที่มีการวางแผนการป้องกันการโจรกรรมการจัดทำ
โครงสร้างเสาระบบสายใต้ดินทำให้ผู้ที่ขโมยไม่สามารถขโมยได้ มีการจัดทำแม่กุญแจสำหรับล็อค
ตู้ควบคุมจุดที่มีความเสี่ยงที่จะถูกการโจรกรรม รวมถึงมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือตรวจสอบ 
จุดเสี่ยง ส่วนความคืบหน้าในการพิจารณาแก้ไขกฎหมาย กรมการปกครองอยู่ในระหว่างดำเนินการ
แก้ไขกฎหมาย โดยมีการเพ่ิมบทลงโทษผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนไม่ลงรายละเอียด  
ในสมุดบัญชีให้มีอัตราโทษที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ไขกฎหมายโดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการ 
        

          1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง 
รัชชโลทร โดย นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พรรคเพ่ือไทย  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เลื่อนมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  26 ปีที่  2 ครั้งที่  19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่   
27 กุมภาพันธ์ 2568) 
        เนื่องด้วยประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  
มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ต้องอาศัยแหล่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร  
แต่เนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้ไม่สามารถนำ
ทรัพยากรน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการก่อสร้างดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้รับความเดือดร้อน และยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนในโครงการดังกล่าว  
จึงขอสอบถามถึงสาเหตุของความล่าช้าในการก่อสร้างคลองฝั่งซ้ายและคลองฝั่งขวา และกำหนดการ  
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แล้วเสร็จของโครงการนี้ รวมทั้งปัญหาคลองฝั่งซ้ายเลียบสายชลประทานที่มีระดับสูงต่ำไม่สม่ำเสมอ  
และร่องน้ำเป็นคอนกรีตขวางเส้นทาง ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อราคาที่ดินทำกิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา และมาตรการเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างไร 
ตลอดจนปัญหาร่องน้ำซ้าย - ขวาขวางทางน้ำ และคลองสาธารณะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
มีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร  
    นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ซึ่งได้ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรสร้างเสร็จตั้งแต่ 
ปี 2558 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการสร้างระบบชลประทาน คือการสร้างคลองระบายน้ำทั้งฝั่งซ้ายและ  
ฝั่งขวา รวมระยะความยาวทั้ง 2 ฝั่ง 57.30 กิโลเมตร ซึ่งได้เปิดให้มีการกระจายน้ำไปยังประชาชนแล้ว  
ในพ้ืนที่ 12,000 ไร่ จะดำเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และจะสามารถส่งน้ำได้ทั้งสิ้น 
40,590 ไร่  
                โครงการดังกล่าวเป็นโครงการในพระราชดำร ิรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ การก่อสร้างของ
กรมชลประทานทุกที่จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน หรือกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องให้กระทบต่อ
ประชาชนน้อยที่สุด โดยกรณีความล่าช้าในการก่อสร้างนั้น  กรมชลประทานได้ตระหนักใน  
เรื่องผลกระทบกับประชาชน จึงได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบประมาณการโครงการ การแก้ไขแบบ  
ทุกครั้งเป็นเชิงเทคนิคทางวศิวกรรมเพ่ือความแมน่ยำและความถูกต้องหลาย ๆ ด้าน และความเหมาะสม
ทางภูมิประเทศ จึงมีการแก้ไขแบบและการแก้ไขระยะเวลาในการก่อสร้างออกไป ส่วนปัญหาและ
อุปสรรคอีกประการหนึ่ง คือ พ้ืนที่การก่อสร้างใช้พ้ืนที่ 2 ตำบล ซึ่งผ่านพ้ืนที่ของประชาชนจำนวนมาก 
พ้ืนที่ส่วนหนึ่งไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่ให้กับผู้รับจ้างได้ เนื่องจากมีปัญหาในการส่งมอบที่ดินจาก
ประชาชนบางรายที่ไม่ยอมรับราคาประเมินที่ดินและไม่ยินยอมให้เข้าพ้ืนที่ได้ รวมถึงระยะเวลาที่ผ่านมา
ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 และมีมาตรการงดการรวมตัวของคนเพ่ือลดการแพร่ระบาด 
ผู้รับจ้างจึงไม่สามารถนำแรงงานเข้าไปทำงานในพ้ืนที่ได้จึงทำให้มีความล่าช้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ส่วนกรณีที่ประชาชนได้รับผลกระทบในการก่อสร้างทำให้ถนนใช้สัญจรเกิดการชำรุด เนื่องจาก  
มีการขนย้ายเคลื่อนจักรหนักในการก่อสร้าง หรือการขนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเข้าพ้ืนที่ ขอยืนยันว่า  
เมื่อมีการก่อสร้างเสร็จในปี 2569 จะดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพที่ดีให้ประชาชนได้
ใช้งานอย่างปกติ ทั้งนี้ ยินดีรับฟังปัญหาหรือการแจ้งจุดที่ต้องการให้ปรับปรุงถนนอีกด้วย และการขุด
ลอกคลองระบายน้ำบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างเพื่อให้เกิดการระบายน้ำได้ดี ไม่กระทบกับพ้ืนที่ของประชาชน
โดยเร่งดำเนินการก่อนฤดูฝนที่มาถึง นอกจากนี้ กรมชลประทานจะประสานงานกับโครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาคลองหลวงรัชโรทรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ จัดเก็บวัชพืช เพ่ือให้สามารถ
ระบายน้ำได้ตามที่ออกแบบไว้ ต่อไป 
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          1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง การเสนอตั้งจังหวัดฝาง โดย นายสมดุลย์ อุตเจริญ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญ
ประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2567) 
        เนื่องด้วยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้สนับสนุนการตั้งจังหวัดฝาง ขอให้
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตติั้งจังหวัดฝางที่ได้ยื่นต่อรัฐสภา เมื่อปี 2552 ซึ่งมีรายชื่อประชาชนสนับสนุน
กว่า 10,756 รายชื่อ สำหรับการตั้งจังหวัดฝาง โดยรวมพ้ืนที่อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอ 
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และพ้ืนที่ดอยวาวี จังหวัดเชียงราย รวมประชากรประมาณ 300,000 คน 
โดยในปี 2554 ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้รับการรับรองจากนายกรัฐมนตรีแล้ว แต่เนื่องด้วยมีเหตุ  
ยุบสภาผู้แทนราษฎร กระบวนการจึงต้องชะลอไป แม้จะได้รับการบรรจุ เป็น เรื่องด่ วนใน 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 แต่ยังไม่มีการพิจารณา ในช่วงปี 2557 - 2561 แต่อย่างใด จึงขอให้โปรด
พิจารณาดำเนินการต่อ เพ่ือเปิดโอกาสอันเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย  
จึงขอสอบถามว่า กระทรวงมหาดไทยสามารถนำร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. .... กลับมา
พิจารณาใหม่ได้หรือไม่ หากมีความเป็นไปได้จะสามารถดำเนินการได้เมื่อ ไร รวมทั้งหากสามารถตั้ง
จังหวัดฝางได้สำเร็จ กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางใดในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อพัฒนา
พ้ืนที่ดังกล่าวอย่างไร 
    นายทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่ าการกระทรวงมหาดไทย  ได้รับ 
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ซึ่งได้ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ การตั้งจังหวัดเป็นความสุขในภาพรวมของพี่น้อง
ประชาชน โดยจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีสมาชิกฯ ต้องการให้มีการตั้งเป็นจังหวัดฝางนั้นเป็นเรื่องที่ เป็น
ประโยชน์ แต่การตั้งจังหวดันั้น เป็นเรื่องท่ีต้องมีการเสนอเป็นพระราชบญัญัตติัง้จังหวัด โดยที่มีการเสนอ
ตั้งจังหวัดฝางมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่ได้รับการตั้งเป็นจังหวัด ครั้งสุดท้ายมีการขอตั้งจังหวัดโดยขอแยก
อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนเข้าชื่อเสนอเป็นร่าง
พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ซึ่งในขณะนั้น  นายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และได้มีการลงนามเห็นชอบเสนอกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่  
การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ต่อมาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 
ได้มีการประกาศยุบสภา ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 153 วรรคสอง ได้กำหนดให้ กรณีสภาผู้แทนราษฎร
สิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
รัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาแล้วแต่กรณีจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบต่อไป ถ้ารัฐมนตรี
ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอภายใน 60 วัน  นับแต่วันที่มีการประชุมรัฐสภาครั้งแรก 
ก็สามารถนำมาพิจารณาได้ แต่เมื่อพิจารณาจากข้อมูลแล้วปรากฏว่า พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดฝาง  
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พ.ศ. .... ไม่มีการนำขึ้นมาพิจารณาภายใน 60 วัน ทำให้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการตกไป ทั้งนี้ 
หากเป็นร่างพระราชบัญญัติ เดิมที่ตกไปแล้ว เมื่อพ้น 60 วันไปแล้ว ไม่สามารถนำมาพิจารณาได้  
แต่ก็ไม่ได้ตัดสิทธิเรื่องการตั้งจังหวัดอะไร หากมีความประสงค์ก็สามารถดำเนินการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. .... ใหม่ได้ โดยการพิจารณาดำเนินการตามรัฐธรรมนูญปี 2560  
ตามมาตรา 133 กำหนดให้ ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อนและจะเสนอได้  
โดยคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า 20 คน หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อย
กว่า 10,000 คน เข้าชื่อเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และการพิจารณาตั้งจังหวัดใหม่ 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตั้งจังหวัดใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2524 อาทิ  
ด้านเนื้อที่และสภาพภูมิศาสตร์  จังหวัดที่จะตั้งใหม่ควรมีเนื้อที่  10,000 ตารางกิโลเมตรขึ้นไป  
และเมื่อแยกแล้ว จังหวัดเดิมควรมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางกิโลเมตร ด้านจำนวนอำเภอ จังหวัด
เดิมควรมีจำนวนอำเภอไม่น้อยกว่า 12 อำเภอ เมื่อแยกแล้ว จังหวัดเดิมควรมีไม่น้อยกว่า 6 อำเภอ  
ด้านจำนวนประชากร จังหวัดเดิมควรมีประชากรไม่น้อยกว่า 600,000 คน เมื่อแยกแล้ว จังหวัดเดิมควร
มีประชากรไม่น้อยกว่า 300,000 คน อีกทั้งลักษณะพิเศษของจังหวัดคือเป็นท้องที่ชายแดนที่มีปัญหา
ความมั่นคง มีปัญหาเกี่ยวกับความมัน่คงภายในพื้นที่ของจังหวดักว้างขวาง หรือมีลักษณะยาว สภาพทาง
ภูมิศาสตร์เป็นอุปสรรคต่อการตรวจตราการดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชน 
 

         1.2.5 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะของประเทศ  
โดย นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
         เนื่องจากรัฐมนตรีที่ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ติดภารกิจสำคัญ  
ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 
2568 
 

             1.2.6 กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการยกระดับทักษะประชากรทุกช่วงวัย   
โดย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี    
    เนื่องจากรัฐมนตรีที่ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ติดภารกิจสำคัญ  
ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน
2568 
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             1.2.7 กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบผลการดำเนินโครงการปรับปรุงแผนที่  
แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) โดย นายอาสพลธ์  
สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถาม นายกรัฐมนตรี 
         ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เห็นชอบให้ดำเนินการ
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพื่อให้ประเทศ
ไทยมีแนวเขตที่ดินของรัฐที่ถูกต้อง ทันสมัย อยู่บนมาตรฐานแผนที่มาตราส่วน 1 : 4000 แนวเขตที่ดิน 
ไม่ว่าจะเป็น ท่ีดินของรัฐหรือที่ดินของเอกชนจะต่อกันได้สนิท ไม่ทับซ้อนกัน เพื่อให้ทุกส่วนราชการใช้
และยึดถือในแนวทางเดียวกัน สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ
และภาครัฐกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการบุกรุกและครอบครองที่ดินของรัฐ ทั้งในที่ป่าไม้ ที่ปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่นิคมสร้างตนเอง ที่ราชพัสด ที่ทางหลวงที่แม่น้ำที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 นั้น ในวันที่  
25 ธันวาคม 2561 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน  
1  : 4 000  (One Map) แล ะแก้ ไข ปั ญ ห าแน ว เขต ที่ ดิ น ข อ งรั ฐ  ซึ่ ง ถู ก แ ต่ งตั้ ง ขึ้ น ภ าย ใต้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้นำผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
เสนอคณะรัฐมนตรี โดยในการพิจารณาผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบ บ 
บูรณาการมีการแบ่งพ้ืนที่ดำเนินการออกเป็น 7 กลุ่ม ๆ ละ 11 จังหวัด และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบแล้วจำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้ 
          1. คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบผลการดำเนินการ
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (One Map) ของกลุ่มจังหวัดที่ 1 จำนวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัดนนทบุรี นครปฐม อ่างทอง สิงห์บุรี สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี พื้นที่ทับซ้อนลดลง 1.482 ล้านไร่ เท่ากับร้อยละ 43.94 
         2. คณะรัฐมนตรีมีมติ  เมื่ อวันที่  22 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบผล 
การดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (One Map) ของกลุ่มจังหวัดที่ 2 จำนวน 11 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครสวรรค์ ระยอง (ยกเว้น
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด) ลพบุรี ศรีสะเกษ และสระบุรี พ้ืนที่ทับซ้อนลดลง 
16.91 ล้านไร่ เท่ากับร้อยละ 47.15 
         3. คณะรัฐมนตรีมีมติ  เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบการทำ 
การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (One Map) ของกลุ่มจังหวัดที่  3 จำนวน 11 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี มหาสารคราม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สระแก้ว สุรินทร์ 
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อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ และเลย (ยกเว้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรี) 
พ้ืนที่ทับซ้ลดลดลง 48.76 ล้านไร่ เท่ากับร้อยละ 54.21 

  4. ในส่วนที่เหลืออีก 4 กลุ่ม 44 จังหวัด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2570     
  งบประมาณสำหรับดำเนินการการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ 

บูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2566 ได้รับการจัดสรร
รวมทั้งสิ้น 5,886.16 ล้านบาท และผลการเบิกจ่ายงประมาณ พ.ศ. 2559 - 2566 เป็นเงิน 3,176.58 
ล้านบาท ซึ่งรายจ่ายส่วนใหญ่ คือ ค่าสถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม  
แบบเคลื่อนที่ค่าปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาแนวเขตพ้ืนที่ป่าต่าง ๆ ค่าสำรวจตรวจสอบแผนที่ป่าตาม
กฎหมาย ค่ารังวัดปรับปรุงแนวเขตพ้ืนที่ป่า ค่าปรับปรุงหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียม เป็นต้น  
การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการส่งผลให้ประเทศไทยมีแนวเขตที่ดินของรัฐ  
ที่ถูกต้อง ทันสมัย อยู่บนพ้ืนฐานแผนที่มาตราส่วน 1 : 4000 เห็นได้จากผลการดำเนินงานใน  
3 กลุ่มจังหวัดที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้ว ทำให้แนวเขตที่ดินของรัฐในแต่ละหน่วยงานถูกต้องไม่ทับซ้อน
กันและช่วยลดปญัหาข้อพิพาทหรอืความขดัแย้งเรื่องแนวเขตทีด่ินระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน 
         เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
แบบบูรณาการ 1 : 4000 (One Map) แล้ว ในพ้ืนที่กลุ่มที่ 1 - 3 จำนวน 33 จังหวัด โดยหลังจาก 
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการดำเนินการแล้ว หน่วยงานที่ดินของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบต้อง
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีแผนที่ท้ายให้แล้วเสร็จภายใน 360 วัน ทั้งนี้  อาจขอขยายระยะเวลา
ดำเนินการต่อคณะกรรมการการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ตามเหตุผล ความจำเป็นต้องไม่เกิน 180 วัน 
         ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ทั้งพ้ืนที่กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 มีการขยาย
ระยะเวลาตลอด โดยพ้ืนที่กลุ่มที่ 1 ได้ขยายระยะเวลามาแล้ว 4 ครั้ง เป็นระยะเวลานานมากถึง 2 ปี 
พ้ืนที่กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ได้ขอขยายเวลา 2 ครั้ง ครั้งละ 180 วัน ซึ่งเรื่องการปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 1 : 4000 (One Map) เป็นเรื่องสำคัญ และการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อ้างว่าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาได้ โดยให้เหตุผลว่ามีข้อจำกัดด้านงบประมาณ
และบุคลากร รวมถึงการที่หน่วยงานต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำแผนที่  
แนบท้ายกฎหมายโดยต้องแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจและรับรองอีกครั้ง ซึ่งเป็นขั้นตอน  
ที่ซ้ำซ้อนจะทำให้เสียเวลาอีกหลายปี 
         กรณีดังกล่าวไดป้รกึษาหารือไปยังเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา ในระหว่าง 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ว่าสามารถยกเว้นดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2555 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ได้หรือไม่ โดยเลขาธิการคณะกรรมการ
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กฤษฎีกาได้ ชี้ แจงในที่ ป ระชุ มว่ าสำนั ก งานคณ ะกรรมการกฤษฎี กาได้ แนะนำสำนั ก งา น
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ แล้วให้ทำหนังสือมาให้ โดยทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
จะได้ช่วยเร่งรัดการพิจารณาให้เร็วขึ้น แต่ไม่ปรากฎว่าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทำ
หนังสือมาแต่อย่างใด นอกจากนี้ จากประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติติดขัด
เรื่องการทำแผนที่ดิจิทัลสำหรับการทำแผนที่แนบท้าย ซึ่งทางเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันมีพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มาตรา 17 และ
มาตรา 18 ระบุว่า หน่วยงานรัฐสามารถทำเอกสารอิ เล็กทรอนิกส์ ได้  ดังนั้น  สิ่งที่ สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหง่ชาติเหน็วา่เปน็ขอ้จำกัดทำใหก้ารทำงานล่าช้า จึงน่าจะเป็นความเขา้ใจท่ี
คลาดเคลื่อน จึงขอสอบถามว่า ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้ดำเนินการ 
ขอยกเว้นดำเนนิการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
22 มีนาคม 2565 ไปแล้วหรือไม่ โดยอยู่ในขั้นตอนใด และจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด รวมทั้ง 
ในการดำเนินการจัดการ พ้ืนที่กลุ่มที่ 2 (11 จังหวัด) โดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานต่าง ๆ  
จะสามารถประกาศแผนที่แนบท้ายให้แล้วเสร็จได้เมื่อไร  
    นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ซึ่งได้ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 ว่า รัฐบาลจะเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ โดยการเร่งการจัดทำแผนที่ท่ีมีความทันสมัยคือ แผนที่แนวเขตที่ดิน
ของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพ่ือยุติความขัดแย้งข้อพิพาทท่ีดินระหว่าง 
หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ 
ประเทศไทยมีแนวเขตท่ีดินท่ีถูกต้อง ทันสมัย และสามารถยึดเป็นแนวทางได้ โดยมีระยะเวลา 
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในการดำเนินการมี 7 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีประมาณ 11 จังหวัด ปัจจุบัน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่  
8 กุมภาพันธ์ 2565 มี 11 จังหวัด เป็นกรุงเทพฯ และพ้ืนที่ในภาคกลาง กลุ่มที่ 2 คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 มี 11 จังหวัด เป็นจังหวัดในเขตภาคตะวันออกซึ่งจังหวัด 
ศรีสะเกษอยู่ในพ้ืนที่กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  
มี 11 จังหวัด เป็นจังหวัดในภาคอีสานเป็นหลัก กลุ่มที่  4 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่   
13 ธันวาคม 2567 เป็นจังหวัดในภาคอีสานทั้งหมด กลุ่มที่ 5 อยู่ระหว่างคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
ดำเนินการปรับปรุงเส้นแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นจังหวัดในภาคใต้ทั้งสิ้น ส่วนกลุ่มที่ 6 และกลุ่มที่ 7 อยู่ใน
ระหว่างการดำเนินการ 20 จังหวัด เป็นจังหวัดทางภาคเหนือและภาคใต้บางส่วน โดยคณะอนุกรรมการ 
One Map จะเห็นชอบภายในเดือนมีนาคม 2568 นี้ 



- 20 - 

 

 

    ในฐานะที่ตนเป็นประธานคณะกรรมการ One Map ได้กำชับให้ทุกหน่วยงาน 
ทั้งในกลุ่มพ้ืนที่ที่เห็นชอบแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการให้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดทำดิจิทัล One Map ให้ เสร็จในปี  2570 โดยที่ สมาชิกฯ ห่ วงใยว่าปัจจุบันสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ดำเนินการขอยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 2 มติ
คือ มติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ไปแล้วหรือไม่ และอยู่ในขั้นตอน
ใดนั้น ขอตอบว่า คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้ประชุมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567  
มีมติเห็นชอบแนวทางในการปฏิบัติลดขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานและการดำเนินการ 
One Map และเห็นชอบให้ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 
และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ตามที่สมาชิกฯ ได้สอบถามมา โดยเฉพาะกรณีการดำเนินการ One 
Map มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป ส่วนเรื่องสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้มีหนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 
2567 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติการลดขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4,000 ถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว ขอชี้แจงว่า ทั้ง 2 เรื่อง
ที่สอบถามมานั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยตนมีความเห็นด้วย
กับสมาชิกฯ ว่า เรื่องการเวียนหนังสือที่มีลักษณะซ้ำซ้อนกันและต้องใช้เวลาพอสมควรในการดำเนินการ
โดยขั้นตอนนี้หากจะดำเนินการให้กระชับหรือมีระยะเวลาที่ เหมาะสมโดยผ่านเพียงรอบเดียว 
ได้หรือไม่นั้น มีความเห็นตรงกันกับสมาชิกฯ ในฐานะท่ีกำกับดูแลในเรื่องนี้ จะเร่งรัดสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีให้นำเรื่องนี้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 

    1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
          1.3.1 กระทู้ ถาม เรื่อง ปัญหาความมั่ นคงทางที่ อยู่อาศัยในเขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร โดย นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 
พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบ 
กระทู้ถาม ติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวัน
พฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 
        1.3.2 กระทู้ถาม เรื่อง ความเดือดร้อนของข้าราชการชั้นผู้น้อยในจังหวัดภูเก็ต   
โดย ว่าที่ร้อยตรี สมชาติ เตชถาวรเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข 1.3.1 – 1.3.2 เลื่อนมาจากการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครัง้ที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2568) ทั้งนี้  รัฐมนตรีที่ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ติดภารกิจสำคัญ  ไม่สามารถมาตอบ 
กระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568 
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        1.3.3 กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาสุนัขจร แมวจร และศูนย์
ควบคุมและพักพิงสุนัขที่ไม่ได้มาตรฐาน โดย นายประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดปทุมธานี พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (เลื่อนมา
จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดี
ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568) ทั้งนี้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม    
        1.3.4 กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาธนาคารหมู่บ้านตามแนว
พระราชดำริ โดย นายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาชน 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วย 
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
        1.3.5 กระทู้ถาม เรื่อง การขยายช่องทางจราจรและติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบน 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2021 และ 2348 โดย นางเทียบจุฑา ขาวขำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดอุดรธานี พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (เรื่องตาม
ระเบียบวาระหมายเลข 1.3.4 – 1.3.5 เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2  
ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2568) ทั้งนี้ นางมนพร เจริญศรี 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
            1.3.6 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ตรวจสอบความคืบหน้าในการออกกฎกระทรวงที่  
ออกตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดย นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นครราชสีมา พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้   
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   สำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 268  
 

   (2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
        รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน 5 เรื่อง 
        1) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2566 และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
        2) รายงานกิจการประจำปี  งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพ่ือ 
การส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 
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        3) รายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
        4) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล สำหรับ  
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2563 
        5) รายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566     
         ที่ประชุมรับทราบ 
 

   (3) รับรองรายงานการประชุม 
        รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 (สมัยสามัญประจำปี  
ครั้งที่หนึ่ง)  
        ครั้งที่ 17 วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567 
         ครั้งที่ 18 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2567 
        ที่ประชุมให้การรับรอง  
  

   สมาชิกฯ ได้เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับการประชุมฯ 
ข้อ 54 (2) โดยขอนำระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ 6 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนด 
การประมง พ.ศ. .... 2558 พ.ศ. .... เป็นเรื่องที่วุฒิสภาแก้ไขเพ่ิมเติมและได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎร 
เพ่ือพิจารณาตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 137 ขึ้นมาพิจารณาก่อนระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  โดยให้มีผลบังคับในการประชุมครั้งต่อไปคือการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2568 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
 

   (7) เรื่องอื่น ๆ 
   7.3 ขอถอนญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 
ปัญหาขยะ และมลพิษอื่น ๆ ซึ่งนายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ ออกจากระเบียบวาระการประชุม 
ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 61 
   ที่ประชุมมีมติยินยอมให้ถอนญัตติเรื่องดังกล่าวออกจากระเบียบวาระการประชุม  
ตามข้อบังคับ ข้อ 61 ประกอบ ข้อ 88 
  

   (4) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
  4.1 รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติพิจารณาศึกษาและจัดทำ  

ข้อเสนอในการส่งเสริมเยาวชนและสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย   
ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
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พิจารณาเสร็จแล้ว (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญ
ประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568) 
   นายพริษฐ์  วั ช รสินธุ  ปร ะธาน คณะกรรมาธิ ก า ร กา รพัฒนาก าร เมื อ ง   
การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ ประธานคณะอนุ
กรรมาธิการ พิจารณาศึกษาและจัดทำข้อเสนอในการส่งเสริมเยาวชนและสร้างคนให้เป็น
พลเมืองที ่มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย  และนายวรดร เลิศรัตน์ เลขานุการคณะอนุ
กรรมาธิการ พิจารณาศึกษาและจัดทำข้อเสนอในการส่งเสริมเยาวชนและสร้างคนให้เป็น
พลเมืองที่มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย นำเสนอรายงานผลการพิจารณาศึกษาว่ารายงาน
ฉบ ับ นี ้เป ็น ราย งาน ฉบ ับ ที ่ 3  ที ่ค ณ ะก รรม าธ ิก าร ฯ  ได ้จ ัด ท ำ เพื ่อ น ำ เสน อแน วท าง ใน 
การยกระดับประชาธิปไตยในประเทศไทย โดยฉบับแรกเมื ่อต้นปี 2567 เป็นข้อเสนอเกี ่ยวกับ 
การออกแบบระบบการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 2 เดือนสิงหาคม 2567 เป็นข้อเสนอ
เกี่ยวกับการส่งเสริมสถาบันพรรคการเมืองให้ยึดโยงกับประชาชน  ส่วนฉบับที่ 3 ฉบับนี้เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน และจะมีฉบับที่ 4 ในเร็ว ๆ นี้ เกี่ยวกับการยกระดับของ 
การยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น  รวมทั้งฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 
เป็นเรื ่องของการยกระดับการบริหารกรุงเทพฯ และการปฏิรูประบบค่าปรับในกฎหมายไทย 
ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯ 2 คณะ กำลังจัดทำอยู่ โดยหลักคิดสำคัญที่คณะกรรมาธิการฯ และ 
คณะอนุกรรมาธิการฯ ใช้ในการจัดทำรายงานฉบับนี ้คือหลักคิดที ่ว ่า  เด็กและเยาวชนไม่ได้ 
เป ็น เพ ียงแค่อนาคตของชาติ แต ่เด ็กและเยาวชนเป ็นป ัจจุบ ันของชาติเช ่น กัน  ในมุมหนึ ่ง 
เราจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมลูกหลานของเราให้สามารถเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วม
ในระบอบประชาธ ิป ไตยและส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศได้  แต ่ในว ันนี ้ที ่ 
เขาเหล่านั ้นยังเป็นเด็กและเยาวชนอยู่ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการตัดสินใจของพวกเรา  ไม่ว่าจะเป็น 
ฝั่งบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติ ย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และโอกาสในชีวิตของพวกเขา
ภารกิจในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนนั้น เชื่อว่าเป็นภารกิจที่ทุกคนในที่นี ้เห็นตรงกัน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนนั้นต้องเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบมีความหมาย
ไม่ได้เป็นการทำกิจกรรมกับเยาวชนแบบฉาบฉวยเท่านั้น  ปรากฏการณ์หนึ่งที่สังคมทั่วโลกกำลังมี
ความกังวลคือปรากฏการณ ์ที ่เร ียกว่า “Youth Washing” หรือการที ่ร ัฐหรือองค ์กรอาจม ี 
ความพยายามในการสร้างภาพลักษณ์ว่าตนเองให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่หรือเด็กและเยาวชน  
ไม่ว่าจะเป็น การยกย่อง การมอบรางวัล หรือการเชิญชวนให้พวกเขาร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
แต่เมื ่อมองลึกลงไปในรายละเอียดกิจกรรมดังกล่าว หรือสอบถามเด ็กและเยาวชนที ่เข ้าสู ่
กระบวนการดังกล่าวหลายครั้งพบว่า เขาเหล่านั้นจะสะท้อนกลับมาว่า เขามีความรู้สึกว่ารัฐหรือ
องค์กรดังกล่าวไม่ได้มีความตั้งใจ จริงใจในการแก้ไขปัญหาและรับฟังความคิดเห็นอย่างแท้จริง 
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และไม่ได้ให้ความไว้วางใจพวกเขาในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างแท้จริง  ดังนั ้น  
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเหล่านั ้นสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างมีความหมาย  คณะอนุกรรมาธิการฯ  
ได้จัดทำข้อเสนอที่เปรียบเสมือนเมนูทางนโยบายให้กับฝ่ายบริหารและสภาผู้แทนราษฎรนำไป
พิจารณาโดยแบ่งออกเป็นข้อเสนอ 3 หมวดหมู่หลัก ดังนี้ 
   1. พ้ืนที่การเมืองปกติ  
       1.1 ขยายสิทธิการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนผ่านกลไกผู้แทนให้ได้สัดส่วน  
โดยเน้นเติมอำนาจและทรัพยากรทางการเมืองให้เสมอภาคกับประชากรกลุ่มอื่น ดังนี้   
           1.1.1 ทบทวนอายุขั้นต่ำในการมีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วม
ทางการเม ืองทางตรงที ่ป ัจจุบ ันมีความเชื ่อมโยงกับสิทธิในการเลือกตั ้ง  เช่น การออกเสียง
ประชามติ การเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ เป็นต้น เพื่อเพิ่มดุลอ ำนาจให้เด็กและเยาวชน 
ถูกรับฟัง และตอบสนองจากระบบการเมืองยิ่งขึ้น  
           1.1.2 ทบทวนอายุขั้นต่ำในการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและ
เยาวชน มีสิทธิลงแข่งขันในการสมัครเข้ามาทำหน้าที ่ผู ้แทนประชาชนหรือดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองบนพื้นฐานของความไว้วางใจว่าประชาชนจะเป็นฝ่ายประเมินความเหมาะสมของผู้สมัคร
แต่ละคน ผ่านการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  
       1.2 ขยายสิทธิการมีส่วนร่วมทางตรงของเด็กและเยาวชนให้สามารถมีอิทธิพล
ต่อประเด็น นโยบายได้อย่างต่อเนื่อง  
           1.2.1 เพิ่มช่องทางมีส่วนร่วมทางตรง เช่น จัดตั้งระบบเสนอข้อเรียกร้อง
ออนไลน์ ฟ้ืนสิทธิเข้าชื่อเรียกร้องรัฐบาล - ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นต้น เพื่อเพ่ิม
อำนาจเด็กและเยาวชนในการติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลผู้กำหนดนโยบายมากขึ้น  
           1.2.2 ปรับรูปแบบ - วิธีการมีส่วนร่วมทางตรงที่มีอยู่ให้เข้าถึงง่ายขึ้นและ
สอดคล้องกับพฤติกรรมเด็กและเยาวชน เช่น ปรับภาษาให้เข้าใจง่ายขึ้นใช้ช่องทางออนไลน์ใน  
การรับฟังความเห็น เป็นต้น เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายเพ่ิมขึ้น   
           1.2.3 พัฒนากลไกประเมินผลกระทบของกฎหมายและนโยบายต่อเด็กและ
เยาวชนเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบของรัฐในการคำนึงถึงผลกระทบของกฎหมายและนโยบายต่อ
เยาวชนและคนรุ่นถัดไป 
    2. พ้ืนที่การมีส่วนร่วมเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชน  
      2.1 ปฏิรูปสภาเด็กและเยาวชนให้เป็นองค์กรผู้แทนที่สะท้อนเจตจำนงของเด็ก
และเยาวชน และมีบทบาทเชิงนโยบายได้อย่างอิสระ  
           2.1.1 ทบทวนความจำเป็นในการมีอยู่ของสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ 
และยกเลิกการบังคับจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในทุกท้องที่เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนสะท้อน   
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การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของเด็กและเยาวชนและมีโครงสร้างที่สอดคล้องกับกระบวนการ
นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน  
           2.1.2 ปรับให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับมีที ่มาจากการเลือกตั ้ง โดย
เลือกจากเด็กและเยาวชนในวงกว้างเพื่อส่งเสริมความเป็นตัวแทนที่สามารถสะท้อนเจตจ ำนงของ
เด็ก และเยาวชนได้อย่างเหมาะสม  
          2.1.3 ปรับ เกณฑ์ค ุณสมบ ัต ิคณะบริหารสภาเด ็กและเยาวชนโดยเน ้น
ประสิทธิภาพ ในการทำงานและความเปิดกว้างต่อเยาวชนหลายกลุ่ม เช่น อายุขั ้นต่ ำสำหรับ 
คณะบริหารการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนตามพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยจริง เป็นต้น  
          2.1.4 เพิ่มช่องทางให้สภาเด็กและเยาวชนมีบทบาทร่วมกำหนดและดำเนิน
นโยบาย เช่น เสนอความเห็นต่อร่างกฎหมาย เสนอร่างกฎหมายไปยังสภาผู้แทนราษฎรเสนอข้อ
เรียกร้องต่อรัฐบาล ส่งตัวแทนเข้าร่วมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่กระทบต่อเด็กและ
เยาวชน เป็นต้น   
          2.1.5 ขยายแหล่งงบประมาณให้หลากหลาย ลดการพึ่งพางบประมาณ
ภาครัฐ ซึ ่งผันผวนหรือถูกแทรกแซงความเป็นอิสระได้ง่าย โดยออกระเบียบและแนวทางใน  
การพิจารณาอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณของสภาเด็กและเยาวชนให้ชัดเจน และ
ส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนสามารถขอเงินทุนจากแหล่งทุนอื่นได้มากขึ้น   
          2.1.6 นำกลไกงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาเพิ ่มบทบาทของเด ็กและ
เยาวชน  นอกสภาเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมรับฟังความเห็นที ่มีรูปแบบหลากหลายและ
เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนแต่ละกลุ่ม  
           2.1.7 พิจารณาโอนสภาเด็กและเยาวชนไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ ่น เพื ่อเพิ ่มความเป็นอิสระของสภาเด็กและเยาวชนและก ำหนด
ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
        2.2 พัฒนาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน โดยเพิ่ม
แหล่งเงินทุนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนที่เพียงพอและเปิดกว้างส ำหรับประเด็น
และกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ปรับปรุงกฎระเบียบกองทุนที่มีอยู่เพื่อให้เยาวชนมีสิทธิยื่นขอได้  
สร้างและส่งเสริมให้เกิดกองทุนใหม่ในภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดสรรงบประมาณให้เยาวชน  
เป็นต้น 
   3. พ้ืนที่สถานศึกษา  
       โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการออกแบบนโยบายของระบบการศึกษา
และสถานศึกษา  
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       3.1 ยกระดับสภานักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียนในฐานะองค์กรที ่ท ำ
หน้าที ่เป็นผู ้แทน  ผู้เรียน ผ่านการขยายสิทธิของนักเรียนในการมีส่วนร่วมที่เป็นทางการสร้าง
ความรู้สึกปลอดภัยในการมีส่วนร่วม และส่งเสริมความเป็นอิสระในการดำเนินโครงการ  
       3.2 ปรับโครงสร้างคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีผู้แทนผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียน   
ในฐานะที่เป็นผู้รับบริการการศึกษาโดยตรงสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้   
       3.3 กำหนดให้สถานศึกษาเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะมากขึ ้น เพื่อส่งเสริม  
การมีส่วนร่วม ของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการเข้าถึงข้อมูลที่ส ำคัญต่อการเข้าใจสภาพ
ปัญหาการประเมินทางเลือกเชิงนโยบาย และการแสดงความเห็น   
   นอกจากการเป ิด  “พื ้นที ่”  ให ้เยาวชนมีโอกาสในการเข ้ามามีส ่วนร่วมแล้ว  
การสร้าง “สภาพแวดล้อม” ที่เอื ้อต่อการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่รัฐจ ำเป็นต้องดำเนินการควบคู่กัน  
ซึ่งครอบคลุมการทำให้เยาวชนรู ้สึกปลอดภัยในการมีส่วนร่วม ทั ้งในเชิงกฎหมายและในเชิง
วัฒนธรรม การเสริมสร้างทักษะให้กับเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง  และ 
การเสริมสร้างทักษะให้กับผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องในการรับฟังและทำความเข้าใจความต้องการของเด็ก
และเยาวชน 
   สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็น 
ต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยนั้น เห็นว่าเรื่องอายุ  
มีส่วนสำคัญ ดังนั้น ควรเปลี่ยนหรือปรับลดเงื่อนไขด้านอายุในการมีส่วนร่วม เช่น การลดอายุของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั ้งจาก 18 ปี เป็น 15 ปี เพื่อให้เกิดการตื ่นตัวในการออกมาใช้สิทธิของเยาวชน  
หรือผู้ที่จะมาสมัครเป็นผู้แทนประชาชนให้ลดอายุน้อยลง โดยมีข้อดี คือการให้กลุ่มคนอายุต่ำกว่า 
31 ปี เข้ามามีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาธิปไตย  
ก้าวไปมากกว่าเดิม ที่ผ่านมายังเป็นการมีส่วนร่วมแบบเก่า โดยคนเก่าเพ่ือคนเก่า ทั้งนี้ ต้องการให้
เปลี่ยนระบบนี้ให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น อย่างไรก็ตาม คนรุ่นใหม่นั้นไม่จำเป็นต้องเป็น
คนที ่อายุน้อยเพียงเท่านั ้น แต่คนรุ ่นใหม่เป็นคนที ่สามารถเปลี่ยนแปลงทางความคิด เปิดรับ  
ความคิดเห็นยอมรับความเห็นผู้อื่นได้ การส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตยจะต้องมีการคุ้มครองสิทธิเยาวชน ไม่ควบคุมหรือคุกคาม เพราะที่ผ่านมา เมื่อมี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความเห็นในมุมที่แตกต่างนั้นจะถูกคุกคาม 
การส่งเสริมความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนกติกาต่าง ๆ เริ่มจากสภาเยาวชน หรือสภานักเรียน
ในโรงเรียน ได้เสนอความคิดสิ่งที่เยาวชนต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง หรือสิ่งที่เหมาะกับเยาวชน 
ซึ่งเป็นการริเริ ่ม เป็นการปลูกฝังในการกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ตนเองคิด  
สิ ่งที ่ต ้องการให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงในทางที ่ด ี ขณะที ่สังคมจะต้องรับฟังเสียงจากเยาวชน  
อย่างแท้จริง ฟังความต้องการของเขาด้วยความเข้าใจ ให้อิสระในการสะท้อนความคิดเห็น เช่น 
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ด้านกฎหมายว่ากฎหมายนั ้นดีหรือไม่ดีอย่างไรในแง่มุมของเยาวชนเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม 
นอกจากนี้ ควรส่งเสริมด้านงบประมาณให้กับสภาเด็กและเยาวชนที่มีทั่วประเทศ ให้ความสำคัญ
ในการส่งเสริมสนับสนุนความคิดเห็นของเยาวชน ในการนำเสนอโครงการหรือการสร้างสิ่งที่จะ
ช่วยกันพัฒนาโรงเรียน พัฒนาสังคม หรือการทำการวิจัย ผู้ใหญ่ต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น 
พร้อมทั ้งให้อำนาจในการแสดงความคิดเห็นนโยบายด้านการศึกษา ให้เยาวชนมีส่วนร่วมใน  
การออกแบบ การกำหนดนโยบายด ้านการศ ึกษา ซึ ่ง เป ็นส ่วนสำค ัญ ในช ีว ิตของเยาวชน  
เพราะปัจจุบันอำนาจในการจัดการศึกษายังกระจุกตัวอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงาน  
ในรูปแบบคณะกรรมการที่อยู ่ในส่วนกลางมากเกินไป ทำให้โรงเรียนไม่ได้มีอำนาจในการจัด
การศึกษาที ่เป ็นอิสระและเหมาะสมกับบริบทของตนเอง ขาดการมีส่วนร่วมจากนักเรียน  
หรือเยาวชน ผู ้ปกครอง ตลอดจนท้องถิ ่น ประเด็นการส่งเสริมให้สภาเยาวชน สามารถเสนอ
กฎหมายมายังรัฐสภาได้ สมาชิกสภาเยาวชนมาจากการเลือกตั ้ง โดยให้สภาเยาวชนอยู ่ใน 
การกำก ับด ูแลของสำน ักงาน เลขาธ ิการสภาผู ้แทนราษฎร ให ้ม ีอ ำนาจและม ีส ่วนร ่วม ใน 
การขับเคลื่อนประเทศ อาทิ สามารถเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาได้เทียบเท่ากับการที่ประชาชน
ลงชื่อเสนอร่างกฎหมาย 10,000 รายชื่อ ตามรัฐธรรมนูญ สามารถเสนอตัวแทนเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกรรมาธิการที ่เกี ่ยวข้องได้ สามารถตั้งกระทู้ต่อรัฐมนตรีที ่เกี ่ยวข้องให้มาตอบกระทู ้ถามใน  
สภาเยาวชนได้ สามารถเสนอนำความเห็นโดยตรงไปที่คณะรัฐมนตรีได้ และสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนที่มีสภานักเรียนที่มีสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้ง เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม  
ในการใช้งบประมาณไปใช้ในโรงเรียนตามที่ได้หาเสียงไว้ นอกจากนี้  ยังเห็นด้วยกับข้อเสนอใน 
การส่งเสริมเยาวชนและสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
และเห็นด้วยกับข้อเสนอในการรับรองสิทธิและอำนาจของสภานักเรียน และวางหลักการวิธีการ
ได้มาซึ ่งผู้แทนที่มากการเลือกตั้งโดยตรงของผู้เรียนอย่างโปร่งใส พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องหารือกับองค์กรผู้แทนในการกำหนดนโยบายควบคู่กับการเรียนการสอนเพ่ือขยาย
ช่องทางการมีส่วนร่วมที่เป็นทางการมากยิ่งขึ ้น ขณะที่เยาชนในปัจจุบันยังขาดมิติในการเป็น  
ผู ้นำ การคิดวิเคราะห์ เทคนิคการแก้ปัญหา ขาดการสื ่อสารกับผู ้ใหญ่ ซึ ่งเมื ่อเยาวชนได้รับ  
การเปลี่ยนแปลงจากสังคมสนับสนุนคนรุ่นใหม่มากขึ้นให้มีบทบาทมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น  
ก็จะเป็นการส่งเสริมความเป็นผู้นำ ความคิดกล้าตัดสินใจมีความมั่นใจในตนเอง และพร้อมที่จะ
เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 
   นายณัฐภัทร เนียวกุล  อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและจัดทำข้อเสนอใน 
การส่งเสริมเยาวชนและสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย  ชี้แจงว่า  
การที่พรรคการเมืองเปิดให้เยาวชนมีส่วนร่วมนั้นเป็นความสำคัญเพราะเป็นพื้นที ่ที ่ให้เยาวชน 
ได้เรียนรู้และใกล้ชิดกับการเมืองอย่างแท้จริง หลายครั้งคนมองว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่ไกลตัว 
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แต่การที ่พรรคการเมืองเปิดพื ้นที ่ให้กับเยาวชนได้มาเรียนรู ้และสัมผัสประสบการณ์จริงจะมี
ความสำคัญอย่างมาก ทำให้เขาเข้ามามีบทบาทและเป็นเจ้าของพรรคการเมืองได้ตั้งแต่ยังเป็น
เยาวชน แต่หลายครั้งพรรคการเมืองเองกลับใช้โอกาสนี ้ในการครอบงำหรือชักนำเยาวชนไป 
ในทิศทางที ่พรรคการเมืองนั ้นต้องการ ข้อควรระวังนี ้จึงเป็นสิ ่งที ่ต ้องเพิ ่มบทบาทเยาวชน ให้
คำนึงถึงบทบาทของเขาอย่างแท้จริง ส่วนเรื่องการที่สภาเยาวชนหรือเยาวชนจะมีส่วนร่วมใน  
การบริหารท้องถิ่นนั้น ตัวอย่างที ่เป็นรูปธรรมที่ปรากฏอยู่ในรายงานคือ การจัดทำงบประมาณ
แบบมีส่วนร่วมซึ่งได้มีการนำแนวคิดนี้มาใช้กับหลาย ๆ ท้องถิ่น ไม่เพียงแต่ประชาชนในท้องถิ่น
เท่านั้นแต่การที่เยาวชนในท้องถิ่นจะสามารถรู้สึกว่าเป็นเจ้าของงบประมาณที่ลงไปพัฒนาพื้นที่
ของเขาได้ตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนจึงเป็นเรื่องสำคัญ ส่วนนี้จะทำให้เขาสามารถกำหนดอนาคตของ
ท้องถิ่นตนเองได้ว่าจะพัฒนาไปในทิศทางใด ในขณะเดียวกัน แม้จะเป็นเรื่องของกระบวนการ
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมแต่แท้จริงแล้วคือการสามารถกำหนดนโยบายด้านอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจ
ของท้องถิ ่นให ้ตอบสนองต่อความต้องการของเยาวชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน  
และประเด็นที่สำคัญคือภาครัฐเปิดเผยข้อมูลให้เยาวชนได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก และสามารถ
ใช้ข้อมูลนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในหลาย ๆ รูปแบบได้ 
   นายสถาปัตย์ เพชรศิราสัณห์ อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและจัดทำข้อเสนอ
ในการส่งเสริมเยาวชนและสร้างคนให้เป็นพลเมืองที ่ม ีส ่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย   
ชี้แจงว่า สังคมอาจมองว่าเด็กและเยาวชนยังเป็นเด็ก ยังไม่มีวุฒิภาวะ และไม่ถูกรับฟัง จึงต้องต่อสู้ 
เลือกใช้วิธีนอกกลไกของรัฐ  สุดท้ายเยาวชนเข้าไปในเรือนจำ หลายคนถูกดำเนินคดี แต่วันนี ้ 
เขาเหล่านั้นได้กระจายเข้าไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ  หลายคนเข้าไปเป็นกำลังหลัก
ของพรรคการเมืองหลายพรรคการเมืองในสภาฯ รายงานฉบับนี ้ไม่ได้ร้องขอ หรือเสนอสิ่งใด 
ที่ยิ ่งใหญ่ หรือทำไม่ได้ หรือยากจนเกินไป ประเทศของเรากำลังมีแนวโน้มที ่ดีที ่จะเปลี่ยนไปสู่
ประเทศที่มีความก้าวหน้าและให้โอกาสเยาวชนอย่างแท้จริง  
   นายวรดร เลิศรัตน์ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาและจัดทำ
ข ้อ เสนอในการส ่ง เสร ิม เยาวชนและสร ้างคน ให ้เป ็นพล เม ือ งที ่ม ีส ่วน ร ่วม ในระบอบ
ประชาธิปไตย  ชี ้แจงว่า คณะอนุกรรมาธิการฯ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงการมีส่วนร่วม 
ที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งที่ไม่ได้ผ่านสถาบันที่เป็นทางการ เช่น การชุมนุมเรียกร้องในลักษณะ 
ต่าง ๆ ผลจากการที่ได้พูดคุยและศึกษาจากกลุ่มเยาวชนที่เคลื่อนไหวในแบบที่ไม่ได้ผ่านสถาบัน  
ที่เป็นทางการ สิ่งที ่เขาต้องการและสำคัญที่สุดคือ การสร้างพื้นที่ปลอดภัยที ่ทำให้เขาสามารถ 
มีส่วนร่วมในการแสดงออกและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมในรูปแบบที่เขาต้องการ  
โดยที่ไม่ถูกคุกคาม และไม่ถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพ 
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   ที ่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ ทั ้งนี ้ เนื ่องจาก
คณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอข้อสังเกตไว้ในรายงานเพื ่อให ้สภาฯ พิจารณาและลงมติส่งให ้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่จากการที่ได้ฟังการอภิปรายของสมาชิกฯ แล้วเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คือ เห็นด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ประธานฯ จึงอาศัยอำนาจตาม
ข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 88 ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ซึ่งไม่มี
สมาชิกฯ เห็นเป็นอย่างอื่น จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ 
และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อไป ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 105 วรรคสาม  
   นายพ ร ิษ ฐ ์ ว ัช รส ิน ธ ุ ป ร ะธ าน คณ ะกรรม าธ ิก ารก ารพ ัฒ นาก าร เม ือ ง  
การสื ่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมาธิการฯ 
คณะอนุกรรมาธิการฯ คณะทำงานทุกท่าน และข้อเสนอจากสมาชิกฯ ทุกท่านในวันนี้ และหวังว่า
ข้อสังเกตที ่สภาฯ เห็นชอบให้ส่งไปยังหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง จะเป็นเมนูนโยบายที ่ฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายสภาฯ นำไปเดินหน้าผลักดันต่อได้ 
 

  จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุมเวลา 17.53 นาฬิกา 
    
ปิดประชุมเวลา 17.53 นาฬิกา 
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